

Kem là một loại món ăn giải khát mà được mọi người ưa chuộng. Thực tế, kem đã và đang thu hút mọi lứa tuổi của khách hàng, từ trẻ em đến những người cao tuổi ai ai cũng thích ăn kem.

Tuy nhiên, do không có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn mua **máy làm kem**, nên nhiều chị em đã mua cho mình những chiếc máy vừa đắt, vừa không phù hợp với nhu cầu sử dụng khiến họ bỏ lãng phí số tiền bỏ ra không hề nhỏ.

Vậy phải lưu ý những gì để việc mua máy làm kem đắt hơn nhưng cao nhất?

1. Mua máy làm kem - Xác định nhu cầu của bản thân

Hiện nay trên thị trường, có nhiều dòng **máy làm kem** khác nhau. Với nhiều tính năng khác nhau phục vụ nhiều nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng khi sử dụng máy làm kem.

Cũng vì vậy, trước khi **mua máy làm kem**, người tiêu dùng cần xác định nhu cầu của bản thân cũng như gia đình hay đơn vị kinh doanh. Để biết, bản cũng nên lưu ý 1 số điểm sau:

Bản thích thưởng thức loại kem nào nhất?

N u thích lo i kem nào nh t thì hãy mua lo i máy làm kem đó v đ th ng xuyên th ng th c.

Nhà b n có bao nhiêu ng i trong gia đình?

Th ng ăn kem v i kho ng s l ng bao nhiêu m i ngày?

B n đ trù 1 tu n làm kem m y l n ?

B n có th dành bao nhiêu t n cho v c mua kem cũng nh máy làm kem?

T đó tính toán t ng th xem m t l n làm kem là kho ng bao nhiêu đ muamáy làm kem có th tích phù h p và tránh lãng phí t n b c.

Xem thêm : [Công d ng c a máy làm kem t i](#)

Máy làm kem t i có nhi u công d ng giúp làm ra nh ng lo i kem th m ngon, mát l nh cho

bạn, phục vụ nhu cầu của người sử dụng...



Xác định kem mình thích để mua máy làm kem thích hợp

2. Mua máy làm kem - Có những loại máy làm kem nào?

- Phân loại theo khả năng làm lạnh

Nếu phân loại máy làm kem theo khả năng làm lạnh thì trên thị trường có 2 loại: Loại chỉ làm kem 1 cách thủ công (chỉ có vai trò làm kem, phải cho vào tủ lạnh kem mới ăn được) và loại máy làm kem những ngày tháng làm lạnh (làm xong ăn được ngay)

- Phân loại theo loại kem

Trên th tr ng có r t nhi u lo i máy ph c v nhu c u và s thích ăn kem c a khách hàng. Vì i nhi u lo i **máy làm kem** đa d ng khác nhau nh : **máy làm kem t i**, máy làm kem c ng, máy làm kem x p, máy làm cu n... B n c n tìm hi u k v thông s c a máy làm kem tr c khi mua, đ ng th i nên xin i khuyên c ng nh thông tin máy c a bên bán hàng đ bi t thêm chi ti t.



Đ a vào lo i kem mu n th ng th c đ mua máy làm kem phù h p

3. Mua máy làm kem - Nên ch n máy làm kem c a hãng nào

Cũng vì th tr ng kem r ng l n, nên có r t nhi u hãng s n xu t tham gia ch t o máy làm kem v i đ các lo i m u mã. Đ i v i th tr ng Vi t Nam, thì ph bi n các dòng máy làm kem nh là:

- Máy làm kem xu t x t i Ý

Ý chuyên sãn xuất các dòng máy làm kem cao cấp, sẵn hũu khả năng làm kem đa dũng, tính năng hiãn đũi, phong cách ý nhũ Taylor, Frogomat...

Nhũng giá thành cũa các dòng máy làm kem này khá đũt so vũi túi tiãn ngũũi tiêu dùng. Do vũy, nhũng máy làm kem này thũũng thích hũp vũi nhũng quán giũi khát, cũa hàng bán kem sang trũng...

- Máy làm kem xuất xũ tũi Mũ

Nhũng máy làm kem đũũc nhũp khũu nguyên chiũ cũ Mũ vũi nhiũu thũũng hiũu danh tiãn nhũ Cuisinart, Gelato - Easy... Đây là nhũng loũũi máy chũt lũũng cao, hiãn đũi tiên tiãn và đũy uy tín.

Các máy làm kem tũ Mũ (USA) đũũc ngũũi khách hàng đánh giá cao vũ chũt lũũng cũng nhũ vũ ngon cũa kem thành phũm. Các dòng máy cũa Mũ thì đa dũng hũn vũi nhiũu loũũi dung tích, kích cũ khác nhau và đũc biũt giá cũ cũng không hũ thua kém vũi cũa Ý.

- Máy làm kem Trung Quũ cũ

Thũ cũ tũ, nhũng gì mà khách hàng thũy đũũc cũ nhũng máy làm kem Trung Quũ cũ là giá rũ, đũ dùng, vũi thũũng hiũu nhũ Komatsu...

Tuy nhiên, nhũũc đũũm cũa loũũi máy này là tuũi thũ thũp, và cũ nhiũu vũn đũ phát sinh xũy ra trong quá trình sũ dũng máy. Cũng vì thũ, mà ít ngũũi tiêu dùng hài lòng khi sũ dũng nhũng loũũi này.

- Máy làm kem nổi tiếng

Hội Âu là thương hiệu máy làm kem trong nước có vị nổi bật, được khen và cúp trong nhiều năm trở lại đây. Vì thế, để có nhiều người tiêu dùng ưa thích và chốt đơn, cũng như mức giá khá phù hợp với điều kiện của hầu hết các đơn vị kinh doanh Việt.



Bằng khen và cúp của Hội Âu trong nhiều năm gần đây

4. Mua máy làm kem - Giá máy làm kem thế nào?

Các **máy làm kem** nổi tiếng công nghiệp dành cho các đơn vị kinh doanh kem có giá cả từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu VNĐ.

Còn để biết giá máy làm kem gia đình thì có 2 loại với mức giá cũng khác nhau. Loại đầu tiên (tổng thống là hàng nhập khẩu từ Ý, Mỹ...)

, trung bình khoảng

5-7 triệu

VNĐ, có một số máy lên đến

15 triệu VNĐ

.

Loại máy làm kem thì hai rổ hùn nhieu, chỉ từ 500.000 – 2.000.000 VNĐ. Nhưng chỉ cần thuôn làm ra kem nên trước khi ăn thì cần cho vào tủ lạnh vài giờ để nguội.

Xem thêm: [Sổ đăng máy làm kem gia đình \(tô đông lạnh\)](#)

Vì những loại máy làm kem gia đình hiện nay thì loại máy sổ đăng tô đông lạnh được nhiều người sử dụng nhất vì sổ đăng dễ dàng, công suất lớn hơn mà có giá thành phải chăng.

Trên đây là 4 điều kiện chú ý trước khi **mua máy làm kem**. Nếu mục đích mua máy của bạn là kinh doanh kem hãy liên hệ ngay với
chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay:

Trụ Sở Tập đoàn Hội Âu tại Hà Nội:

Địa chỉ: Số 72 Miếu Đền, Phố Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989